

Số: /SKHĐT-ĐKKD  
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của  
cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh.

Bình Phước, ngày tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2728/UBND-TH ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Qua xem xét nội dung kiến nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nội dung như sau:

*Cử tri xã Bù Nho, huyện Phú Riềng kiến nghị: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã Bù Nho đã có 14 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 5 doanh nghiệp nộp hồ sơ xin giải thể (chủ yếu là các doanh nghiệp chế biến hạt điều) vì không có đầu ra tiêu thụ, giá nguyên liệu tăng. Nhìn chung các doanh nghiệp trên địa bàn xã đang rất khó khăn, đề nghị UBND tỉnh xem xét, có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển kinh tế*

**Trả lời:**

Những năm gần đây, các doanh nghiệp đã phát triển cả về số lượng và quy mô vốn đầu tư, một số doanh nghiệp đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, dưới tác động dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đã khiến cho hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng khó khăn, thị trường tiêu thụ giảm mạnh và chưa có dấu hiệu phục hồi hoặc đang phục hồi rất chậm.

Hiện nay, tình hình sản xuất của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản được khôi phục, song dịch bệnh dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Tính đến tháng 9/2022, Chính phủ, các Bộ, cơ quan đã chủ động, nỗ lực xây dựng và ban hành 15/17 văn bản cụ thể hóa các chính sách tại Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, tỉnh đã triển khai và áp dụng đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định của Trung ương<sup>1</sup>. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã góp phần không nhỏ trong

---

<sup>1</sup> - Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 20/4/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ chương trình; - Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 26/4/2022 về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Phước; - Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; Kế hoạch 179/KH-NHCS ngày 22/02/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH;.....

việc đảm bảo xu hướng phục hồi tính cực của các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước, bảo đảm nguồn cung tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong 9 tháng đầu năm 2022, có 905 doanh nghiệp và 338 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập, với số vốn đăng ký là 10.678 tỷ đồng, 111,56 % về số doanh nghiệp, bằng 66,84 % về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021; có 272 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, có 336 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, có 131 doanh nghiệp đăng ký giải thể.

Nhìn chung, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể có chiều hướng gia tăng cao so với cùng kỳ, điều này cho thấy dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng và bào mòn sức lực của rất nhiều doanh nghiệp, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp mới thành lập hoặc một số doanh nghiệp hoạt động dưới 3 năm, quy mô nhỏ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thu mua nông sản theo mua vụ, chưa có nhà máy chế biến sâu. Có thể nói có nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định rút lui của doanh nghiệp, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, do đầu ra đứt gãy, do chi phí hoạt động tăng quá cao, do thay đổi ngành nghề, chiến lược kinh doanh... Bên cạnh đó, cũng phản ánh sự thanh lọc mạnh mẽ đang diễn ra trong các lĩnh vực trên. Những doanh nghiệp yếu kém, không đủ sức cạnh tranh sẽ bị loại bỏ, qua đó làm trong sạch môi trường kinh doanh và là cơ sở thúc đẩy việc nâng cao năng lực của nền kinh tế, làm tiền đề cho một sự phát triển bền vững hơn.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh của các doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch quy trình xử lý công việc ở tất cả các cơ quan, đơn vị; tiếp tục duy trì dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn; Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số của tỉnh và thực hiện tốt các chính sách tại Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; thúc đẩy kết nối ngân hàng và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường tổ chức các buổi gặp gỡ giải quyết khó khăn giữa chính quyền tỉnh với hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước...

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi Văn phòng UBND tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT.HĐND tỉnh;
- TT. UBMTTQVN tỉnh;
- Ban GE Sở;
- Lưu: VT, ĐKKD.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**